
BORGARRÁÐ 25. maí 2023: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um matarsóun 
í mötuneytum Ráðhúss og Höfðatorgs – MSS23050147

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um matarsóun í mötuneytum Ráðhússins og 
Borgartúni. Hvernig er skipulagi og skilvirkni háttað í innkaupum og hvernig tekst til að nýta 
afganga en á sama tíma að bjóða upp á hollan  og girnilegan mat.  Hversu miklu er hent t.d. 
birgðum sem hafa verið keyptar en ekki náðst að nýta?


